

V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nông cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh” năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành

Thực hiện Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nông cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Đề án); Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch Thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nông cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh” năm 2018. Để triển khai thực hiện Đề án kịp thời, đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2018, Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và người dân.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC; duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ. Qua đó xây dựng, bổ sung và củng cố phương án phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC để tổ chức huấn luyện, diễn tập, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức, các đối tượng liên quan về phương án phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người và tài sản, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tăng cường đầu tư kinh phí trang bị phương tiện tại chỗ cho lực lượng PCCC đảm bảo theo quy định.

Giao Văn phòng Sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc và thực hiện kiểm tra công tác PCCC tại một số đơn vị trong ngành.

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Văn phòng) trước ngày 25/10/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy định././MR

Nơi nhận:

- Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Hùng